
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 3 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   

 

   วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  25 ปีที่  3 ครั้ งที่  12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่หนึ่ ง )  เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ                 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว 
  ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  (1) กระทู้ถาม       (ไม่มี) 

  (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      (ไม่มี) 

  (3) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 

  (4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
        ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  
   ก่อนเข้าสู่การพิจารณา ประธานที่ประชุมได้ชี้ แจงสรุปเวลาการอภิปราย  
โดยเมื่อวานนี้ (18 สิงหาคม 2564) ใช้เวลาในการอภิปรายไปแล้วรวมทั้งสิ้น 10.9.20 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาลใช้เวลา
ไป 46.45 นาที ฝ่ายค้านใช้เวลาไป 4.6.27 ชั่วโมง คณะกรรมาธิการใช้เวลาไป 3.51.57 ชั่วโมง และประธานใช้
เวลาไป 1.24.11 ชั่วโมง 
   จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อจากการประชุมเม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เรียงตามมาตรา ดังนี้ 
 

   มาตรา 9     มีการแก้ไข 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
   ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในก ากับ 
   กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ
การจัดสรรงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งแผนงานของหน่วยงานบางส่วนยังสามารถ
ปรับลดงบประมาณลงไปอีกได้ เช่น แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม และค่าใช้จ่ายการด าเนินงานระบบ GFMIS ของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
งบประมาณของกรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ส านักงาน  
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) ควรปรับลดลง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
ในการจัดสรรงบประมาณ และเกิดความคุ้มค่าของงบประมาณมากที่สุด  นอกจานี้ บางแผนงานหรือบาง
โครงการยังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการในขณะนี้ อีกทั้งการจัดเก็บรายได้ของกระทรวงการคลัง  
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย มีการใช้งบประมาณไปศึกษาเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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เช่น บุหรี่ไฟฟ้า และการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้าน ควรสนับสนุนด้านการศึกษา การวิจัย มากกว่าการน าเงิน 
ไปลงทุนด้านการก่อสร้างที่อาจเอ้ือประโยชน์ให้แก่คนบางกลุ่ม ดังนั้น จึงสามารถปรับลดงบประมาณของ
กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาได้อีกเพ่ือน าไปใช้จ่ายในส่วนอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้เกิดการใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณโดยไมจ่ าเป็น และเพ่ือรักษาวินัยทางการเงินการคลัง 
โดยกระทรวงการคลังต้องพยายามจัดเก็บเงินรายได้ให้เข้าเป้ามากท่ีสุด เพ่ือรักษาสมดุลทางการคลัง 
   กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า มาตรา 9 เป็นร่างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับงบประมาณของ
กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ออกมาตรการเกี่ยวกับการเงินการคลังและการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ ของ
รัฐบาล งบประมาณที่ตั้งของกระทรวงการคลังส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด และได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว   
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน  
330 เสียง และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 254 เสียง 
 

   มาตรา 10     มีการแก้ไข 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
   ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ 
   กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ
งบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในส่วนของแผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง  
แผนงานปรับปรุงพ้ืนที่ท างานกรมสารนิเทศ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เงินอุดหนุนเพ่ือความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทยปี 2565 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
ภารกิจเร่งด่วนตามสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ ค่าเช่ารถยนต์ ค่าใช้จ่าย 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และไม่จ าเป็นต้องมีหน่วยงานบาง
หน่วยงาน เช่น สถานกงสุลหรือสถานทูตจ านวนมากในต่างประเทศ โดยขอให้มีจ านวนที่สอดคล้องกับจ านวน
ประชากรไทยในประเทศนั้น ๆ จึงอยากให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาความเหมาะสมในประเด็นเหล่านี้   
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความจ าเป็นและมีความฟุ่มเฟือย อาทิ รถประจ าต าแหน่ง อุปกรณ์ครุภัณฑ์ส านักงาน  
อันจะช่วยให้เป็นการประหยัดงบประมาณได้ จึงขอปรับลดงบประมาณลงให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
และสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ สถานทูตในต่างประเทศต้องค านึงถึงภารกิจหลักในการช่วยเหลือ 
และให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
   กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามวินัยการคลัง  
และได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยกรรมาธิการฯ ได้มีการปรับลดงบประมาณลงตามความจ าเป็นประมาณ
ร้อยละ 5 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อปี 2564 นับว่าถูกปรับลดไปมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยพอสมควร เพ่ือให้มี  
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากท่ีสุด 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน  
346 เสียง และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 246 เสียง 
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   มาตรา 11     มีการแก้ไข 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
   ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงาน 
ในก ากับ 
   กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
สถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับที่จะมีการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย  
จึงควรจัดสรรงานและหน่วยงานในก ากับดูแลให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
ด้วยความประหยัด อย่างไรก็ตาม ควรน าเงินงบประมาณไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย  
ให้สามารถประคองธุรกิจให้อยู่ได้ รวมทั้งควรน าเงินที่ปรับลดลงไปสนับสนุนการสร้างสนามกีฬาชุมชนมากกว่า
การพัฒนาสนามกีฬาในมหาวิทยาลัย เพราะประชาชนไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ ควรสนับสนุนสนามกีฬา 
ในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน 
และส่งเสริมศักยภาพของคนในประเทศจะเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
   กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า ในชั้นกรรมาธิการ มีการปรับลดงบประมาณลงน้อยกว่า
ปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 40 – 50 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤติการณ์โควิด-19 ทั้งในส่วนของ 
การท่องเที่ยว ด้านกีฬา และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการท่องเที่ยวถือเป็นกลไกส าคัญที่มีส่วนช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
ประเทศให้กลับมาดียิ่งขึ้น จึงนับว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญ  
เป็นอย่างมาก แต่กลับถูกปรับลดงบประมาณไปไม่น้อย  
   ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน  
314 เสียง  
 

   มาตรา 12     มีการแก้ไข 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติของสงวนค าแปรญัตติ 
   ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์และหน่วยงานในก ากับ   
   กรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
แผนงานบางแผนอาจถูกใช้ในลักษณะนิติกรรมอ าพราง หรืออาจถูกน าไปใช้อย่างบิดเบือน และหลบเลี่ยงภาษี 
จึงอยากให้มีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง เพ่ือให้เป็นไปตามวินัยการคลัง และขอตัดลดงบประมาณใน
ส่วนของงบด าเนินการที่ไม่จ าเป็น ซ้ าซ้อน และไม่เหมาะสม เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการจัดประชุม การจัดฝึกอบรม 
และสัมมนา ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยงการประชุม เป็นต้น   
เพ่ือให้การใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
ในระยะยาว โดยน าเงินงบประมาณที่ปรับลดลงไปใช้เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการสงเคราะห์กลุ่มคนเปราะบาง 
คนพิการ เด็กเล็ก คนสูงอายุ และคนยากไร้ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอและครอบคลุม 
   กรรมาธิ การฯ  ตอบชี้ แจ งว่ า  งบประมาณของกระทรวง พัฒนาสั ง คมฯ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถูกปรับเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ส่วนใหญ่เป็นเงินอุดหนุน  
ดูแลเด็กและเยาวชนเป็นส่วนใหญ่ และภารกิจของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์ กรมหาชน)  
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ในการด าเนินการโครงการบ้านมั่นคง ตลอดจนเพ่ือใช้แก้ไขปัญหาและเยียวยาความเดือดร้อนจากการ 
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้ระบุรายละเอียดทั้งหมดไว้ในส่วนของข้อสังเกตแล้ว 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน  
311 เสียง และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 243 เสียง 
 

   มาตรา 13     มีการแก้ไข 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติของสงวนค าแปรญัตติ 
   ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมและหน่วยงานในก ากับ 
   กรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
ขอปรับลดงบประมาณในส่วนของงบด าเนินการที่ไม่มีความจ าเป็น ซ้ าซ้อน และไม่เหมาะสม ตลอดจนปรับลด
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างลงเพ่ือประหยัดงบประมาณ เพราะปัจจุบันอัตรา  
การเกิดลดน้อยลงและการเข้าสู่ระบบการศึกษามีแนวโน้มลดลง ดังนั้น ควรปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้รองรับ
จ านวนของสถานศึกษาในระดับมหาวิทย าลัย เ พ่ือน าเงินงบประมาณไปจัดสรรด้านการส่ง เสริม 
คุณภาพการศึกษา การส่งเสริมด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการศึกษาให้มีศักยภาพใน
การแข่งขันได้ ตลอดจนควรน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ให้มากยิ่งขึ้น และควบรวมสถานศึกษาเข้าด้วยกัน  
เพ่ือประหยัดงบประมาณ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยในก ากับหลายแห่งมีฐานะการเงินค่อนข้างดีและยังได้รับเงิน
อุดหนุนนอกงบประมาณ และการเสนอให้ปรับลดงบประมาณลงนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
แต่อย่างใด 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน  
239 เสียง  
 

   มาตรา 14     มีการแก้ไข 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติของสงวนค าแปรญัตติ 
   ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน  
ในก ากับ 
   กรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
ความล้มเหลวในการบริหารงานของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ที่ไม่สามารถดูแลพ่ีน้องเกษตรกรได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ ปล่อยให้ราคาผลิตผลทางการเกษตรตกต่ า รวมถึงการบริหารจัดการน้ า นอกจากนี้ ได้ขอปรับ
ลดงบด าเนินการที่ไม่จ าเป็น ซ้ าซ้อน ไม่เหมาะสม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก่อสร้าง งบด้านครุภัณฑ์  
งบซ่อมแซม งบอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงค่าเช่าอาคารสถานที่ เพ่ือน าไปสนับสนุนการจัดหาน้ าและ
ระบบชลประทานให้กับการเกษตร เพราะน้ าเป็นหัวใจหลักของการท าเกษตรกรรม ควรเน้นการบริหาร 
จัดการน้ าที่มีอยู่ เพ่ือจัดสรรให้เพียงพอมากกว่าการสร้างอ่างเก็บน้ า ตลอดจนควรจัดสรรงบประมาณ  
ให้เหมาะสมกับภารกิจของงาน เพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
กับประชาชน อีกทั้งควรให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับเกษตรกร ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
ที่ไม่จ าเป็นลง เน้นการพัฒนาภาคเกษตร และให้ความส าคัญกับงบประมาณที่เกี่ยวกับการพัฒนางบงานวิจัย  
ในด้านต่าง ๆ อันจะเกิดประโยชน์ในระยะยาว นอกจากนี้ ขอปรับลดงบประมาณด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
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ของกระทรวงฯ เพ่ือน าไปจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนแทน พร้อมได้ให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับงบประมาณของกรมหม่อนไหมว่า ใช้เงินงบประมาณมากเกินความจ าเป็นในส่วนของงบด้านการตลาด
และงบด้านบุคลากร  
   ประธานคณะกรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า ข้อเสนอแนะที่สมาชิกฯ เสนอแนะนั้น 
กรรมาธิการได้มีการสอบถามทางกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งพิจารณางบประมาณอย่างละเอียด
และรอบคอบตามแผนงานที่เสนอ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก และได้มีการปรับลดลงต่ ากว่าปีที่แล้ว 
ร้อยละ 11.98 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน  
306 เสียง และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 232 เสียง 
 

   มาตรา 15     มีการแก้ไข 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติของสงวนค าแปรญัตติ 
   ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคม 
   กรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
ขอปรับลดงบประมาณลง เนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมไม่เป็นไปตามนโยบาย ที่ เคยกล่าวไว้   
อีกทั้งงบประมาณมีการกระจุกตัวอยู่บางกรม ซึ่งสะท้อนถึงการแก้ปัญหาระบบขนส่งในประเทศไทยว่ายังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร รวมถึงยังไม่มีการพัฒนาในระบบรางและระบบขนส่งมวลชน แต่มุ่งเน้นเพียงการพัฒนา
งานด้านระบบถนนเพียงอย่างเดียว ซึ่ งประชาชนไม่ได้รับประโยชน์การใช้งบประมาณ อย่างทั่วถึง 
อีกทั้งงบประมาณเกือบร้อยละ 90 ถูกใช้ไปเกี่ยวกับการสร้างถนน ซึ่งเป็นงบประมาณที่สามารถปรับลดลง  
เพ่ือน าไปพัฒนาด้านอ่ืนได ้อาทิ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพ่ือรองรับด้านเศรษฐกิจ การขนส่ง 
การท่องเที่ยว และการคมนาคมในอนาคต โดยขอให้มีการปรับลดงบประมาณในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ 
การอบรมสัมมนา และโครงการที่สามารถยืดขยายระยะเวลาหรือชะลอโครงการออกไปก่อนได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งงบประมาณในการจัดซื้อโดรน (อากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ) ของกรมทางหลวงชนบท 
เนื่องจากการตั้งงบประมาณทีสู่งเกินจริง  
   กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า กระทรวงคมนาคมถูกปรับลดงบประมาณลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร้อยละ 3.62 เนื่องจากกระทรวงคมนาคมมีหน่วยงานในสังกัดจ านวน 8 กรม 
ประกอบกับมีภารกิจรับผิดชอบในด้านการขนส่งและการคมนาคมทั้งเส้นทางบก ทางน้ า และท่าอากาศยาน  
ที่รับผิดชอบอยู่ ซึ่งคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ ได้ตรวจสอบโดยละเอียดและรอบคอบแล้ว 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน  
316 เสียง และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 223 เสียง 
 
   มาตรา 16     มีการแก้ไข 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติของสงวนค าแปรญัตติ 
   ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและ
หน่วยงานในก ากับ 
   กรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
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ขอปรับลดงบประมาณลง เนื่องจากบริหารจัดการงานไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงบประมาณ  
ที่จัดสรรให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถสร้าง 
ความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีให้กับประชาชนได้ รวมถึงขอปรับลดงบประมาณโครงการจัดหาเครื่องมือ  
ตรวจอากาศอัตโนมัติ และโครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับ  
ต าบลและอ าเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยา บริหารงานผิดพลาด
ล้มเหลว ใช้งบประมาณจนเกิดความเสียหาย อีกทั้งงานบางส่วนมีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน จึงขอปรับลด
งบประมาณลง 
   กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า  ตามที่สมาชิกได้สอบถามและให้ข้อสังเกตมานั้น 
ทางคณะกรรมาธิการได้ซักถามไปสอบถามทางกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในก ากับ 
พร้อมทั้งพิจารณางบประมาณอย่างละเอียดและรอบคอบตามแผนงานที่เสนอแล้ว ซึ่งได้มีการปรับลด
งบประมาณไปมากพอสมควร 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน  
289 เสียง และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 228 เสียง 
    

   มาตรา 17    มีการแก้ไข 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติของสงวนค าแปรญัตติ 
  ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และหน่วยงานในก ากับ 

  กรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
เนื่องจากมีหลายหน่วยงานของกระทรวงมีเงินอุดหนุนจากเงินนอกงบประมาณ เช่น  กรมอุทยานแห่งชาติ  
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยาน จึงควรน าเงินรายได้มาสมทบกับเงิน
งบประมาณแผ่นดิน เพ่ือประหยัดงบประมาณและยังสามารถด าเนินการต่าง ๆ ต่อไปได้ ตลอดจนขอปรับลด
งบประมาณในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลง ซึ่งเป็นแผนงาน 
ขั้นพ้ืนฐานที่สามารถมอบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปด าเนินการต่อได้ เพ่ือน าเงินงบประมาณไปใช้ในการดูแล
สิ่งแวดล้อม 

  กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า กรรมาธิการ ขอยืนตามเสียงข้างมากในการพิจารณา
ปรับลดงบประมาณ 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน  
272 เสียง และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 221 เสียง 

เมือ่สมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาสมควรแล้ว ประธานฯ จึงสั่งปิดประชุมในเวลา นาฬิกา และ
ได้นัดประชุมต่อในวันศุกร์ที ่20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา 

 
ปิดการประชุมเวลา 20.18 นาฬิกา 
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